



ปฏิทินข่าวภาคใต้

รวบรวมจาก น.ส.พ.เช่น มติชน, ไทยรัฐ และข่าวท้องถิ่นภาคใต้

ปราโมทย์ กระทบ



๑๗

ชาวนาในเขต อ.ระโนด สงขลา ประมาณ ๕,๐๐๐ คน ได้ไปรวมตัวที่หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เรียกร้องให้ทางจังหวัดแก้ไขปัญหามภาวะการขาดแคลนน้ำฝน และการทะลักของน้ำเค็มเข้าที่นาเนื่องจากการทำนาถุ้ง

๑๘-๒๐

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน มอ.เทคโนโลยี ๙๑ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยี การประกวดสิ่งประดิษฐ์ สาธิตการใช้เครื่อง

มกราคม

๔

พล.ต.ท.ประทีป สันติประภพ ผู้ช่วย อตร. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้าตรวจสภาพการทำไม้โค่นล้มจากพายุเกย์ในเขตจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ซึ่งสืบทราบว่ามีมีการลักลอบตัดไม้ที่มีไม้โค่นล้มจากพายุเกย์ด้วยเป็นจำนวนมาก

จักรกลต่าง ๆ

๑๘-๒๔

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ หรือศรีตรังเกมส์ ซึ่งเขต ๙ โดยจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพ ปรากฏว่า เขต ๙ เจ้าภาพชนะเลิศฟุตบอลกีฬายอดฮิตแต่ร่วงท้ายในผลรวมเหรียญรางวัล เขตที่ได้รับเหรียญสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่

เขต	เหรียญทอง	เหรียญเงิน	เหรียญทองแดง
๑๐	๓๖	๒๘	๓๐
๓	๒๗	๒๗	๒๐
๖	๒๑	๑๓	๑๐

๑๕

พลเอกสุจินดา คราประยูร ผบ.ทบ. พร้อมคณะประกอบด้วย รอง ผบ.ทบ. เสนาธิการ ทบ. และแม่ทัพภาค ๑-๔ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านทัศนพัฒนาที่ อ.รามัญ จ.ยะลา เพื่อทราบสถานการณ์โดยเฉพาะการคุ้มครองสวัสดิภาพครูในภาคใต้

๒๒

นวนอพยพจำนวน ๑๒ คน ชาย ๑๑ คน หญิง ๑ คน ได้หลบหนีจากเมืองลักเกียประเทศเวียดนามโดยทางเรือมาขึ้นฝั่งที่ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง ปัตตานี

๒๒

กรมมีมติให้แก้ปัญหาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ ประเด็น

๑. ครูโรงเรียนประถมทั่วไปที่มีปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยให้แก่ปัญหา

โดยพยายามหาคนในท้องถิ่นเป็นครูและขยายโครงการครูทายาท

๒. ครูสอนศาสนาอิสลามทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชนยังมีรายได้ต่ำเพราะเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการหาแนวทางบรรจุเป็นลูกจ้างประจำหรือหากมีวุฒิก็ให้เป็นข้าราชการ

๓. ผู้จบการศึกษาทางศาสนาอิสลามจะพยายามเปิดโอกาสให้เทียบวุฒิ และให้การรับรองเพื่อนำไปประกอบอาชีพทั้งของรัฐและเอกชนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

๒๖-๒๗

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดการสอนนักศึกษาสอบตรงทั่วภาคใต้ โดยมีผู้สมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๙๙๖ คน ในจำนวนนี้มีผู้สมัครโครงการ ศอ.บต. ๔๑๕ คน โครงการกระทรวงมหาดไทย ๒๓๙ คน ปรากฏว่า คณะและประเภทวิชาที่มีผู้เลือกสูงสุด ๓ อันดับแรกคือ คณะวิทยาการจัดการ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สมัคร ๔,๕๕๑ คน รับ ๘๐ คน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สมัคร ๓,๒๑๕ คน รับ ๕๒ คน คณะพยาบาลศาสตร์ สมัคร ๒,๐๘๗ คน รับ ๕๐ คน

๒๖

พลตรีกิตติ รัตนฉายา รองแม่ทัพภาคที่ ๔ ส่วนหน้า ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐและสื่อมวลชน ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ปอทอง จ.ปัตตานี เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์กรณีสงครามอ่าวเปอร์เซียที่มีผลกระทบต่อชาวไทยมุสลิมใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒๕

ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล โฆษกรัฐบาลแถลงผลการประชุม ครม. เกี่ยวกับการดำเนินงานในภาคใต้ที่สำคัญอยู่ ๒ ประการ

๑. ควรปรับปรุงให้มีฝ่ายการเมืองระดับรัฐมนตรีดูแลงานของ ศอ.บต. โดยตรง
๒. สำหรับโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อนุมัติโครงการต่าง ๆ ๑๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๐ ล้านบาท

กุมภาพันธ์

๕

กองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจ ทหารที่ ๔๓ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จัดพิธีรับขวัญผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจำนวน ๕๐ คน มีสมาชิกขบวนการอภัย ๒ กลุ่มคือ พูไล และ บี.อาร์.เอ็น. โดยมี พล.ท.ยุทธนา แย้มพันธ์ุ เป็นประธานในพิธี

๗-๘

ศอ.บต. ร่วมกับ กรอ.จังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดให้มีการสัมมนาระดมความคิดและเสนอแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๗ (๒๕๓๕-๒๕๓๙) โดยเน้นให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๑๕

เกิดระเบิดครั้งร้ายแรงที่พังงา เมื่อรถบรรทุกวัตถุระเบิดของบริษัท

แม็คเค็ม ซับพลายส์ ซึ่งมีวัดอุระเบิด ๓ ประภท น้ำหนักรวมกันประมาณ ๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม เกิดพลิกคว่ำที่ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๑๗๖ คน บาดเจ็บ ๑๒๓ คน ค่าเสียหายจากบ้านเรือนราษฎร วัด สถานที่ราชการ รวมทรัพย์สินประมาณ ๔๓ ล้านบาท

๑๕-๒๒

ชาวสวนยางในภาคใต้ได้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กระบี่ จนกระทั่งเดินทางไปปักหลัก เรียกร้องหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคายางพาราอย่างต่ำ กิโลกรัมละ ๒๐ บาท

๑๘

เหมืองแร่ทองคำที่บ้านโตะโมะ ต.ภูเขาทอง อ.สุคีรินทร์ จ.นราธิวาส ซึ่งเคยเป็นเหมืองทองคำแต่เพิ่งมีการขอสัมปทานใหม่ประมาณ ๕ ปีที่ผ่านมา เกิดถล่มทำให้คนงานเสียชีวิต ๑ คน ขณะกำลังขุดอุโมงค์เพื่อหาแร่ทองคำ

๑๘-๒๑

กระทรวงสาธารณสุขจัดสัมมนา "แผนการพัฒนาสาธารณสุข ๕" จังหวัดชายแดนภาคใต้ในแผน ๘" ที่โรงแรมมาการ์เด้นท์ บัตตานี ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ผู้นำศาสนาอิสลาม ตัวแทนฝ่ายทหาร และตำรวจ โดยนายเด่น โต๊ะมีนา รมช.กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

๒๐-๒๓

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ททท.จัด

งาน ๓๐๐ ปี ของเมืองสงขลา มีการนำเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ประวัติศาสตร์ แนะนำวิสัยทัศน์เมือง ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยราชการและเอกชนในสงขลา

๒๔

กำลังร่วมทหารตำรวจ ร.๔๐๕๒ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ได้ปะทะกับโจรกลุ่ม บี.อาร์.เอ็น. ที่บริเวณบ้านไอร์กาแซ อ.ศรีสาคร ทำให้กลุ่มโจรเสียชีวิต ๑ คน พร้อมยึดปืน เอ็ม.๑๖ และกระสุนอีกจำนวนหนึ่ง

มีนาคม

๑-๓

จังหวัดยะลาจัดแข่งขันนกเขาอาเซียน ครั้งที่ ๖ ผลปรากฏว่า ชนะเลิศเสียงใหญ่ ได้แก่ นกชื่อซาไก ของนาย ยรรยงค์ อุทัย จ.ยะลา ชนะเลิศเสียงกลาง ได้แก่ นกชื่ออานาอะอูแด ของนาย ดิง น้ำใส จ.ปัตตานี ชนะเลิศเสียงเล็ก ได้แก่ นกชื่อลูกเข้ ของนายสุรเทพ บุญญวัฒน์วานิช จ.สงขลา ชนะเลิศประเภทรวมเสียง ได้แก่ นกชื่อโพลิน ของนายกมล บุญชม กรุงเทพฯ

๓

เกิดการจี้ตัวผู้พิพากษาขณะนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดทุ่งสง โดยจำเลย ๓ คน ในคดีที่ก่อกองทัพ ได้ใช้ระเบิดมือเป็นอาวุธ แต่ถูก ด.ต. วีรพล พรหมพิทักษ์ ตำรวจรักษาการประจำศาลได้ใช้ไหวพริบแก้สถานการณ์ ในที่สุดผู้ร้ายถูกยิงตายทั้งสามคน โดยผู้พิพากษาปลอดภัย นับเป็นครั้งที่ ๒ ในช่วงสองปีที่มีการจี้ตัวผู้พิพากษากลางศาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

๘-๑๐

จังหวัดสตูลจัดแข่งขันว้าวประเพณี ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างนักเรียนว้าวชายแดนภาคใต้กับชาวมาเลเซีย ในรัฐโกลันชายแดน ผลปรากฏว่า

ชนะเลิศประเภทชั้นสูง ได้แก่ ว้าวของนายร่มหลี อานูง จากรัฐตรังگانู ชนะเลิศประเภทสวยงาม ได้แก่ ว้าวของนายฮะยือดำ จากรัฐเคดาห์

๑๓-๑๕

กลุ่มครู อ.ละงู จังหวัดสตูล ได้รวมตัวกันประท้วงกรณีบริษัทแพนแชม รีลอร์ทท่องเที่ยวที่ดินของโรงเรียนเกาะบุโหลน อ.ละงู โดยมีข้อเรียกร้อง ๓ ประการ คือให้สำนักงานราชพัสดุ การสำรวจเขตที่ดินเดิมของโรงเรียน ให้ปักแนวเขตที่ดินของโรงเรียนทุกแห่งในเขตรับผิดชอบ และให้สำนักงานราชพัสดุแสดงหลักฐานการถือครองที่ดินให้ชัดเจน

๑๕

มีการวางระเบิดในที่ทำการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง ยะลา ในขณะที่มีการประชุมเจ้าหน้าที่กลางวันแสด ๆ แรงระเบิดทำให้รถตู้ และรถกระบะของ คอ.บต.เสียหายบางส่วน

๑๘

คอ.บต.จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอที่ติดชายแดน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมาเลเซีย เพื่อวิเคราะห์ร่วมกันในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของมาเลเซียที่มีผลกระทบต่อจังหวัดชายแดนของไทย

๒๓

รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาเลเซีย ยืนยันว่านายจีนเป็งผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา หรือ ซี.พี.เอ็ม.ได้ยื่นคำร้องขอเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ พร้อมด้วยสมาชิกจำนวน ๑,๑๐๐ คน หลังจากได้ตัดสินใจวางอาวุธ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว เพื่อกลับไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาต่อไป

๒๓-๒๔

กรมตำรวจได้ส่งนายตำรวจระดับพันเอกพิเศษซึ่งอยู่ในระหว่างการอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่ ๑๐ เพื่อฝึกแก้ไขปัญหาสถานการณ์การก่อความไม่สงบลักษณะต่าง ๆ ของจังหวัดภาคใต้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กรมตำรวจได้ฝึกหลักสูตรนี้ในภาคใต้

เมษายน

๑๑

๑

นายวิสุทธิ์ สิงห์จรรพกุล ผวจ.ยะลา เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งท้องที่ อ.ยะหาใหม่ โดยตั้งกิ่งอำเภอใหม่อีกหนึ่งกิ่ง คือ กิ่งอำเภอกาบัง มีเขตปกครอง ๒ ตำบล คือ ตำบลกาบัง และตำบลบาละ ให้ตั้งทำการกิ่งอำเภอที่ ต.กาบัง

๒-๘

จังหวัดพัทลุงจัดมหกรรมหนึ่งตุงภาคใต้ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในวโรกาสครบรอบ ๓๖ พรรษา มีหนึ่งตุงจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมแข่งขัน ๔๒ คณะ นอกจากนี้ยัง

มีการแสดงเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านอื่น ๆ เช่น มโนราห์ ลิเกป่า เพลงบอก กาหลอ ชัดต้ม และสาธิตการเล่นพื้นเมือง การแกะรูปหนังตลุง การสานเสื่อกระจูด

๘

กองทัพภาคที่ ๔ นครศรีธรรมราชกระทำพิธีมอบหน้าที่และตำแหน่งแม่ทัพภาค ๔ คนใหม่คือ พล.ต.กิตติ รัตนฉายา แม่ทัพคนใหม่ได้ย้ำนโยบายที่สำคัญนอกเหนือจากเรื่องปัญหาอิทธิพล ปัญหาความปลอดภัยแล้วจะเน้นการแก้ปัญหาเสพติด โดยเฉพาะปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๑๕

คนร้ายได้วางระเบิดรางรถไฟระหว่างสถานียะลากับสถานีไม้แก่นรับรุ่งอรุณวันรายขอขมา ทำให้รางรถไฟเสียหายเล็กน้อยและรุดด่วนเสียเวลาประมาณสองชั่วโมง

๑๖

กำลังตำรวจสายบุรี ปัตตานีได้ปะทะกับขบวนการก่อการร้ายกลุ่มนายนาเซ ปล่องหอย ทำให้ ขจก.เสียชีวิต ๓ คน

๑๖

กรม. มีมติเห็นชอบตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอให้ดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช โดยใช้เนื้อที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ของอำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช จะใช้รูปแบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ ไม่ถือเป็นส่วนราชการ คาดว่าทบวงจะเสนอร่าง พรบ. ต่อ กรม.ได้ภายในปี ๒๕๓๔

๒๐

หอการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสัมมนาที่โรงแรม สุโขทัยไกลคนราธิวาส เรื่องแนวทางในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยเน้น ๓ จังหวัดชายแดน คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

๒๒-๒๖

กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมแถลงผลงานประจำปีและประกาศผลงานวิจัยดีเด่น ที่โรงแรมเจบี หาดใหญ่ ปรากฏว่าผลงานวิจัยดีเด่นอันดับ ๑ ได้แก่ ผลงานของกลุ่มข้าวโพด ข้าวฟ่าง ที่คัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ใหม่ชื่อพันธุ์เชียงใหม่ ๕๐ ซึ่งให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย ๑,๒๓๘ กก.ต่อไร่ อันดับ ๒ เป็นเครื่องมือสนามสำหรับตรวจไวรัสกล้วยไม้ราคาถูกและสามารถนำไปตรวจสอบถึงแปลงปลูกเพื่อหาข้อสรุปได้ในเวลารวดเร็ว

๒๓

พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดีรมต.มหาดไทย เดินทางไปประชุมข้าราชการระดับสูงที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งแม่ทัพภาค ๔ ผู้อำนวยการ คอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัดที่หาดใหญ่เป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี และได้กำชับให้แก้ปัญหาดังกล่าว ให้หมดไปภายใน ๖ เดือน

๒๕-๓๐

วิทยาลัยอิสลาม มอ.ปัตตานี ร่วมกับ UNICEF จัดสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม และผู้นำท้องถิ่น ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาเด็กและสตรีมุสลิมในภาคใต้